



การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม

เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระตุ่ถาม

(ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เนื่องจากการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการพิจารณากฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป สภาจึงมีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 รวมทั้งได้จัดให้มีล่ามภาษามือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 18 และกรณีที่มีการเสนอข่าวในพระราชสำนักระหว่างเวลา 20.00 - 20.30 นาฬิกา หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในช่วงเวลาการประชุมนี้ก็จะมีการบันทึกภาพและเสียงไว้ และนำไปเผยแพร่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นของแต่ละวัน ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ได้มีการรับสัญญาณถ่ายทอดสดการประชุมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และออกอากาศเผยแพร่ผ่านทางสื่อหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

2. การส่งมอบแบบฟอร์มคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่สมาชิกฯ

เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกฯ ในการทำคำแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ สำนักกรรมาธิการจึงได้จัดบุคลากรมาอำนวยความสะดวกเพื่อส่งมอบแบบฟอร์มคำแปรญัตติให้กับสมาชิกฯ และหากสมาชิกฯ ท่านใดต้องการซักถามการเขียนแบบฟอร์มนี้

สามารถซักถามเจ้าหน้าที่ได้ ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 โดยสมาชิกฯ สามารถยื่นคำแปรญัตติหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านการรับหลักการและต้องแปรญัตติภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการธิการหรือสภาเสนอให้มีการแปรญัตติในช่วงนั้นซึ่งผู้แปรญัตติจะได้รับการเชิญจากคณะกรรมการธิการเพื่อไปชี้แจงหรือซักถามเพิ่มเติม และสมาชิกฯ จะสงวนคำแปรญัตติเพื่ออภิปรายในสภาในวาระ 2 ได้

(3) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(4) เรื่องที่คณะกรรมการธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ก่อนที่จะมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้เชิญให้ตัวแทนวิปทั้งสองฝ่ายชี้แจงกำหนดเวลาที่ใช้ในการประชุม

นายอรรถกร ศิริทรัพย์ากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทนวิปรัฐบาล กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากประธานวิปรัฐบาล ให้แถลงข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้พูดคุยหรือเพื่อวางกรอบแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเชื่อว่าในวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมมือกันพิจารณางบประมาณไปด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งได้วางกรอบเวลาในการพิจารณาทั้งหมด 43 ชั่วโมง แบ่งเป็นเวลาของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 20 ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 20 ชั่วโมง โดยที่เวลาของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯ พรรคร่วมรัฐบาลนั้น สามารถแบ่งกันใช้ได้ และในกรณีที่ฝ่ายใดมีการประท้วง ขอให้ประธานฯ หักเวลาของผู้ที่ใช้เวลาประท้วงไป

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ยืนยันข้อมูลกำหนดเวลาที่ทางวิปรัฐบาลได้ชี้แจง และกล่าวว่าในวันพุธและวันพฤหัสบดีจะมีเวลามาก ส่วนวันศุกร์จะไม่ใช้เวลาจนตึกมากเกินไปนัก จึงขอให้ทั้งสองฝ่ายเตรียมการอภิปรายให้เป็นไปตามสัดส่วน โดยในวันนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวลารวมประมาณ 7 ชั่วโมง ในวันพรุ่งนี้จะใช้เวลา 7 ชั่วโมงเศษ เพื่อให้วันสุดท้ายฝ่ายค้านจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สามารถลงมติได้ในวันศุกร์ในช่วงเวลาที่ไม่ว่างมากนัก และคาดว่าจะการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น

เรื่องด่วน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มายังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาถึงสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่

28 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะครบกำหนด 105 วัน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 77 วรรค 2 โดยที่ได้รับความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ซึ่งรายละเอียดมีปรากฏในเอกสารที่ได้แจก ให้กับสมาชิกฯ ไว้แล้ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงหลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

หลักการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,480,000,000,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นล้านบาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ เป็นจำนวน 3,361,638,869,500 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) เพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 118,361,130,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาท)

เหตุผล

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่รัฐบาล นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้ แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางการเงิน การคลังของประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

ตามแถลงภาวะเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นเป้าหมายใน ไตรมาสที่ 3 โดยเป็นเป้าหมายที่ถูกปรับมาเรื่อย ๆ โดยหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และยังมีองค์กรต่างประเทศ ที่ได้ลดการประมาณการขยายตัวลงด้วย

เป้าหมายการขยายตัวนี้ มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อภาคการส่งออกสินค้า และภาคการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินไว้ว่า เศรษฐกิจในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลัง ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อผลผลิตภาคการเกษตร ความเสี่ยงจากการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ท่ามกลางความเสี่ยงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 - 2.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ ตัวเลขการประเมินข้างต้นอาจถูกกระทบโดยปัจจัยที่คาดไม่ถึงในอนาคต เช่น ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ราคาพลังงานที่ผันผวน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต

ความสัมพันธ์ของงบประมาณรายจ่าย และแผนการพัฒนาประเทศ

งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2567 มุ่งทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่จะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีการดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น นโยบายระยะกลางและระยะยาว เพื่อเสริมขีดความสามารถในการเจริญเติบโตของประเทศ จากการปรับลดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนลงมาเหลือเพียงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 นั้น แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังสูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโต ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยทั้งผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา การลงทุนของภาคเอกชนที่ลดลง การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้น เป็นต้น เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องมาจากประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรง จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยเริ่มจากการสร้างอุปสงค์ในกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย นำไปสู่การผลิตสินค้าที่จะต้อง

มีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขยายการผลิต ก่อให้เกิดการขยายอุปทานมีการพัฒนาขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม ยกกระตือรือร้นการผลิตและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นทั้งประเทศ การท่องเที่ยวยังคงจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทำให้การท่องเที่ยวเข้าถึงเมืองรองมากขึ้น สร้างงานและอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในพื้นที่ โดยรัฐบาลจะดึงดูดการท่องเที่ยวด้วยมาตรการต่าง ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น นำจุดเด่นทางวัฒนธรรมไปนำเสนอให้กับเวทีโลก สนับสนุนการใช้อัตลักษณ์ของไทยให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา Soft Power ของประเทศในระยะยาวด้วย

ในขณะเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่มาของนโยบายการลดรายจ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบซึ่งครอบคลุมไปถึงหนี้ในระบบและหนี้ในระบบ การลดราคาพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างพลังงานให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็จะสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ประชาชนไทยจะเข้าถึงแหล่งงานที่มีคุณค่ามากขึ้น สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถที่มาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนระดับโลกได้ โดยรัฐบาลจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม คนไทยจะมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นจากการทำงานและการอบรม ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าดึงดูดบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดข้อจำกัดในการลงทุน วางแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนเกี่ยวเนื่องให้ครอบคลุมทุกมิติ

การคมนาคมในประเทศจะสะดวกสบายมากขึ้น สามารถรองรับความต้องการได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ โดยรัฐบาลจะลงทุนอย่างต่อเนื่องและทำให้การระบบคมนาคมและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ กลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทย โดยพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการให้ดีขึ้น เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) ที่จะทำให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐสะดวกและง่ายดายมากขึ้น เป็นต้น

ประเทศไทยจะมีการลงทุนเรื่องน้ำที่ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น น้ำในภาคการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะขยายการเชื่อมต่อชลประทานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ ลดต้นทุนในการเข้าถึงน้ำ ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องปัจจัยการผลิตอีกต่อไป และทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นกังวลกับการผลิต ให้ยังคงสามารถลงทุนต่อเนื่องได้

ทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการดูแล อนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพันธุ์ ทั้งป่าไม้ ป่าชายเลน ทะเล ชายฝั่ง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางธรรมชาติของประเทศ อากาศจะต้องสะอาด ฝุ่นพิษจะต้องได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน และประเทศไทยจะเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะยาว ผ่านการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และดำเนินมาตรการจูงใจให้ภาครัฐและเอกชนลดการใช้คาร์บอน

อีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ ด้านสังคมและความมั่นคง โดยประชาชนคนไทยจะต้องมีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เข้าถึงงานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวอีกต่อไป โดยรัฐจะลงทุนการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบบ ยกกระตือรือร้น 30 บาท รักษาทุกโรคให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลจะดูแลลูกหลานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย ซึ่งจะเน้นบำบัดผู้ติดยาและทำให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ รวมทั้งจะสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบข้ามพรมแดนไม่ให้นำเข้ามาสืงกระจายได้ ใช้มาตรการการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ผลิต ผู้ค้า และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยาเสพติดไม่สามารถแพร่ระบาดในประเทศไทยได้

ด้านอัตลักษณ์และความเสมอภาค รัฐบาลจะทำให้คนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยปราศจากเงื่อนไขทางเพศสภาพ อายุ ความเจ็บป่วยของร่างกาย ทำให้ได้รับสิทธิครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมที่แท้จริง ประชาชนจะไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงใด ๆ เพราะรัฐจะดูแลให้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางด้านกายภาพ เช่น การดูแลชายแดนและชายฝั่งทะเล การพัฒนาความสามารถในการดูแลภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย การต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบดั้งเดิม และความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มจะขยายความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะมีการทำงานอย่างบูรณาการครบทุกส่วน และประชาชนจะรู้สึกเป็นกังวลด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอีกต่อไป

รัฐบาลจะพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องไปกับการพัฒนาความมั่นคงในทุกรูปแบบและให้ตรงกับยุคสมัย ระบบการเกณฑ์ทหารจะเปลี่ยนเป็นแบบสมัครใจ โดยมีการสร้างแรงจูงใจใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาตนเอง การฝึกอาชีพ รวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากการเป็นทหารประจำการ ทั้งหมดนี้จะทำให้สถาบันทหารมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ที่ดีและใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนคนไทยทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เป็นการดำเนินนโยบายแบบ “การต่างประเทศที่กินได้” โดยสร้างจุดยืนที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค มีอำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากล มีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น การค้า การลงทุน การดูแลคนไทยในต่างแดน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำให้ประเทศและคนไทยรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจ

ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาที่เข้าถึงได้ พัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและทันต่อยุคสมัย รวมทั้งขยาย

โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงระดับวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับตลาดแรงงาน หรือผู้ประกอบการยุคใหม่ ๆ

และสุดท้าย ในด้านการเมืองการปกครอง ประชาชนจะได้เห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะแก้ไขจุดด้อยของฉบับที่ผ่านมา ผ่านการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบนหลักการที่เป็นไปได้มากที่สุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ในสังคมไทย

ประชาชนจะได้รับการบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น ซึ่งในช่วงโควิด-19 หลาย ๆ ส่วนราชการก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการประชาชนมากขึ้น และในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการใช้บริการ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ในปี 2567 จะใช้งบประมาณรายจ่ายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวดเร็ว สะดวก มีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป และยังทำให้เชื่อมโยงหลากหลายหน่วยงานเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน มุ่งหน้าไปสู่การเป็น E-government ที่แท้จริงในอนาคต ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลมากขึ้นผ่านกลไกในระดับชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ทำให้ประชาชนตื่นตัว และช่วยกันพัฒนาประเทศไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

ภายใต้สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รัฐบาลพาณิชย์ และรายได้อื่น รวมสุทธิจำนวน 2,912,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากปีที่แล้ว และหักการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 125,800 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล จำนวน 2,787,000 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิ จำนวน 2,787,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 693,000 ล้านบาท รวมเป็นรายรับ จำนวน 3,480,000 ล้านบาท เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่าย

จากการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะทำให้รัฐมีรายได้ 2,787,000 ล้านบาท หรือเพิ่มกว่าร้อยละ 11.9 ทำให้รัฐบาลมีการกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และสามารถตั้งงบประมาณชำระคืนต้นเงินกู้ การชดใช้เงินคงคลัง และการตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้

ฐานะการคลัง

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 11,125,428.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 70 โดยหนี้สาธารณะที่เป็น ข้อผูกพันของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรง และการค้าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล มีจำนวนทั้งสิ้น 10,537,912.7 ล้านบาท ปัจจุบันฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 297,093.6 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหารรายรับและรายจ่าย ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ฐานะและนโยบายการเงิน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถูกปรับให้สูงขึ้น โดยใช้สมมุติฐานว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวด้วยดี โดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ในการประชุม เมื่อเดือนกันยายน 2566 นั้น อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ของประชาชน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 ยังอยู่ที่ระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงมาจากที่อยู่ในระดับที่สูงในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลง ทั้งนี้ ในปี 2567 สภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะประสบ กับแรงกดดันด้านอุปทานจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของการค้าโลก และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้การดำเนินนโยบาย การเงินในระยะข้างหน้า จะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และภาวะทางการเงินตั้งตัว ที่ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายของภาครัฐ

มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีจำนวน 211,750.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 2.74 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 3,480,000 ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 2,532,826.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 รายจ่ายลงทุน จำนวน 717,722.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 118,320.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 ทั้งนี้ รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7,230.2 ล้านบาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

1.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 606,765.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของวงเงินงบประมาณ

1.2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 1,150,144.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 ของวงเงินงบประมาณ

1.3 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 214,601.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่

- 1) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 3) ต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 4) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- 5) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 6) ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- 7) พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- 8) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- 9) รัฐบาลดิจิทัล
- 10) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1.4 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 785,957.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 ของวงเงินงบประมาณ

1.5 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 257,790.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของวงเงินงบประมาณ

1.6 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 346,380.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของวงเงินงบประมาณ

1.7 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง รัฐบาลกำหนดไว้ จำนวน 118,361.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของวงเงินงบประมาณ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 390,149.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของวงเงินงบประมาณเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ 4,357.4 ล้านบาท เพื่อให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและปลอดภัยจากยาเสพติด มีสัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9.5 คน ต่อประชากร 1,000 คน สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด จับกุมเครือข่ายยาเสพติดร้อยละ 50 อาัยต์ ยึดทรัพย์ ดำเนินคดีผู้สมคบ สนับสนุน หรือให้การช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 31.2

2) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งบประมาณ 5,668.6 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน มีเกียรติภูมิ มีอำนาจต่อรองและได้รับการยอมรับในสากล เป็นผู้นำและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างพลังบวก สร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของไทย ดำเนินการเพื่อสันติภาพตามกรอบสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้แนวทางสันติวิธี

3) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 6,658.4 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม มีเป้าหมายเหตุรุนแรงลดลงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ยึดมั่นในหลักสันติวิธี มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมอย่างจริงจังและถาวร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

4) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ งบประมาณ 12,695.1 ล้านบาท เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมธำรงรักษาไว้เป็นสถาบันหลักของชาติ สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างสถาบันหลักกับประชาชน สร้างจิตสำนึกรัก ความหวงแหน ความจงรักภักดี และทำให้สถาบันหลักเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณ 19,758.8 ล้านบาท เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในประเทศ ความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้าย ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ งบประมาณ 21,536.1 ล้านบาท เพื่อลดความสูญเสีย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการให้ครอบคลุมรองรับภัยทุกประเภท เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติให้รับมือได้อย่างทันท่วงที พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

7) การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ 21,615.0 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม

8) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ งบประมาณ 57,162.1 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานด้านการข่าว และประชาคมข่าวกรอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง พัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อาจนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายในประเทศ และให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอวกาศ พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย

9) การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 36,625.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 204,072.1 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า มีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ การดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 393,517.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน ผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ จำแนกตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน งบประมาณ 1,916.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคง สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาค สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก กำกับดูแลตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศ วางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน

2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล งบประมาณ 2,455.5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักและบรอดแบนด์ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการลงทุนและใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้ำ และระบบดาวเทียมสำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีเพียงพอและมีระบบโครงข่ายสำรอง (Redundancy) ให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับจرائمออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มทักษะและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนและทุกสาขาอาชีพ สร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ โครงข่ายสังคมออนไลน์ และทักษะด้านเกมต่อยอดอาชีพในอนาคต

3) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต งบประมาณ 3,806.6 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.8 โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เกิดการขยายตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน และอุตสาหกรรมความมั่นคง โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส ยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ตามมาตรการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว งบประมาณ 7,384.1 ล้านบาท ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาท และอันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวอยู่ 1 ใน 30 ของโลก โดยส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการสร้าง ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มคุณภาพ กลุ่มกีฬา กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มความสนใจพิเศษไม่น้อยกว่า 35 ล้านคน สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Soft Power) รายสาขาเพื่อนำเสนอและรักษาจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย เช่น พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ตามแนวทางของยูเนสโก (UNESCO) 5 เมือง การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชน เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5 แห่ง พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 10 เมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและงานสัมมนาระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 50 ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 160 ราย การท่องเที่ยวไทยและผลักดันให้ชุมชนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20 ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ 32,900 คน พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค โดยการพัฒนาท่าเรือและก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ระยะทาง 209.993 กิโลเมตร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ 9 แห่ง

5) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ 8,089.0 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้สะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความทันสมัยเหมาะกับการอยู่อาศัย สามารถประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น เตรียมพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ธุรกิจ และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามผังเมือง อีอีซี ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง ยกยกระดับและพัฒนาศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง 2 แห่ง ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4,200 คน และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ใน 40 ชุมชน

6) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ งบประมาณ 8,744.8 ล้านบาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชน มีความรู้และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ โดยเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 12,800 คน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการค้าผ่าน e-commerce 25,800 ราย รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล

7) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ งบประมาณ 9,433.8 ล้านบาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อยกระดับความน่าอยู่ของเมือง โดยใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยสนับสนุนการวางผังเมือง 106 ผัง และจัดรูปที่ดิน 232 ไร่

8) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งบประมาณ 19,270.4 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยเร่งขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายในสังคม สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

9) การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 36,997.7 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ

ทั้งด้านเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน พัฒนาช่องทางการตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมทั้งการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

10) การเกษตรสร้างมูลค่า งบประมาณ 49,895.6 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพด้านการผลิตของสาขาเกษตร โดยส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 2,472 แปลง และ 475,000 ไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 69,954 ไร่ และ 135 แปลง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยนการผลิตหรือชนิดของพืช ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิต ไม่น้อยกว่า 307,347 แห่ง สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7.92 ล้านครัวเรือน และส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง

11) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบประมาณ 181,529.4 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ให้มีความสมบูรณ์เชื่อมต่ออย่างครอบคลุม เป็นประตูการค้าและการลงทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติอย่างเป็นระบบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เช่น ทางถนน ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 2,900.6 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะทางไม่น้อยกว่า 105 กิโลเมตร ทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม และพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ทางน้ำ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 115 ล้านตัน ทางอากาศ เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึง การพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการระบบตัวร่วม การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 2,390 คน กำกับดูแลและพัฒนามาตรฐาน

ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพระดับสากล รองรับและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

12) การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 21,335.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 42,659.0 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนากำลังคนและศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ ทำให้วงจรทางเศรษฐกิจการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศอันจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า 250,000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 561,954.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาได้รับการปฏิรูปให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกระบบการศึกษา สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทัวถึง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬา รวมทั้ง ผลิตกำลังคนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต จำแนกตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา งบประมาณ 2,539.8 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ผ่านอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย 700 หมู่บ้าน พัฒนาทักษะและศักยภาพนักกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ตลอดจน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกกำลังกาย

2) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม งบประมาณ 3,145.8 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณทั้งด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 11.2 ล้านคน รวมทั้งให้มีการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และจัดทำฐานข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบประมาณ 24,932.7 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง พัฒนาระบบการเรียนรู้และหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ครูยุคใหม่ ไม่น้อยกว่า 175,696 คน สนับสนุนการคืนครูให้นักเรียน ไม่น้อยกว่า 68,000 คน เพื่อลด ปัญหาการขาดแคลนครู พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM) แก่นักเรียน 200,000 คน ในโรงเรียน 15,000 แห่ง ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 15,000 คน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล 8,217 แห่ง สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ส่งเสริม การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง 455 แห่ง แก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาชีพและอบรม อาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย 1,299,500 คน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและต่อยอด อาชีพให้กับประชาชน

4) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณ 33,372.8 ล้านบาท เพื่อให้ ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ครอบคลุมเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเสริมสร้างให้เด็กมี พัฒนาการสมวัย มีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผลิตและพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดรูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 120 หลักสูตร ส่งเสริมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีทักษะที่สามารถตอบโจทย์ อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 13,520 คน รวมทั้งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและสมรรถนะสูงและมีงานทำ ไม่น้อยกว่า 1,002,690 คน ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในตำแหน่งงานที่ขาดแคลน 20,000 คน และพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 179,600 คน ให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้

5) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี งบประมาณ 64,670.1 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ และสติปัญญา สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรม โดยส่งเสริมกลไก สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตลอดจนพัฒนาระบบระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกระดับชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไม่น้อยกว่า 1,075,100 คน และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาและยกระดับ

สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการดูแลสุขภาพประชาชน เร่งรัดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 30,580 คน และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่า 900 คนต่อปี พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้อย่างทันทั่วถึงที่ ตลอดจนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านช่องทางที่หลากหลาย

6) การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 29,109.8 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 404,183.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับการศึกษาและ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 1,350,000 คน สนับสนุนบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ 3,628,800 คน พัฒนา ศักยภาพวัยแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน สนับสนุนให้สถาบัน การศึกษานำอ้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 834,240.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.0 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และลด ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกิน พัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค และการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการ สำหรับแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย จำแนก ตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบประมาณ 820.1 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเผยแพร่ความรู้และยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาทิ ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ ไม่น้อยกว่า 2,720 คน สามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมและมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ไม่น้อยกว่า 331,220 คน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่น้อย กว่า 11,000 แห่ง และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม ไม่น้อย กว่า 1,393,195 คน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 23,390 คน เพื่อเป็นกลไกในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 62,320 คน ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพและสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 2,302.7 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

และกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชาชน พัฒนาและสร้างโอกาส ประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีอาชีพ สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร 23,095 ราย เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินทำกิน ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร สนับสนุนการปลูกไม้มีค่า เป็นพืชเศรษฐกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน โดยพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัน เกษตรกร วิชาสหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สนับสนุนการพัฒนาตลาดและระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิชาสหกิจชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทุกช่องทาง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดและโครงสร้างชุดข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ ท้องถิ่น

3) การสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ 5,053.0 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร โดยการจัดสรรที่ดินทำกิน ของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกร และที่อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผ่านกองทุน พื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 591 ราย ส่งเสริมการร่วมมือทางการค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาค ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติรวมทั้งสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับ ราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน ตลอดจนสนับสนุน งานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบายอย่างเหมาะสม

4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม งบประมาณ 6,842.0 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างพลังในชุมชนให้เกิดเป็นพลังทางสังคม สร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง สนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาชน พัฒนาการและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม 160 กิจการ สนับสนุนทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ส่งเสริมชุมชนให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้และพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุน การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และนวัตกรรมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

5) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม งบประมาณ 22,867.0 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป็นการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐที่มีข้อพิพาทให้ยุติ ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะให้มีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับการคุ้มครองทางสังคม โดยสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ไม่น้อยกว่า 2,556,723 คน สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 115,281 ราย สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงบ้านมั่นคง 3,900 ครั้วเรือน บ้านพอเพียง 26,348 ครั้วเรือน พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 70 ครั้วเรือน รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ ปรับปรุงและจัดหาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสนับสนุนบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

6) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 23,076.0 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7) การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบประมาณ 85,853.3 ล้านบาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งในระบบและนอกระบบตามสิทธิที่กำหนดไว้ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 9,085,400 คน ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านคน ให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบหรือไกล ความร่วมมือในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ จำนวน 25,000 คน

8) การสร้างหลักประกันทางสังคม งบประมาณ 339,007.2 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากบริการพื้นฐานทางการแพทย์ใกล้บ้าน มีสุขภาพที่ดี โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรคให้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ประชาชนที่ได้รับสิทธิ ไม่น้อยกว่า 47.67 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพที่ทั่วถึงได้มาตรฐานและเป็นธรรม ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเชื่อมโยงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย พัฒนาศูนย์รวมครอบครัว ส่งเสริมกลไกการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค อาทิ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก มีสถานส่งเสริมสุขภาพ สถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมถึงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสุขภาพในการทำงานให้เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือที่ครอบคลุม ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านคน และส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสภาพ 2.55 ล้านคน ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

9) การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 339,124.9 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกมิติและประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 0.96 ล้านคน สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ไม่น้อยกว่า 5.19 ล้านคน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคน สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 11.83 ล้านคน เบี้ยยังชีพคนพิการ ไม่น้อยกว่า 2.14 ล้านคน รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความสามารถและร่วมพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืน

10) การดำเนินภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 837.9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 8,456.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 131,292.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของวงเงินงบประมาณ เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล งบประมาณ 415.4 ล้านบาท เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุง ป่าไม้ และสร้างใหม่ โดยจัดการคุณภาพน้ำทะเล รักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล โดยมีค่าเป้าหมายดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 72 คะแนน

2) การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 868.0 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบริหารจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จัดการคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ไม่น้อยกว่า 90.0 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงการส่งเสริมให้โรงพยาบาล มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์

3) การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ 1,788.2 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง 45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากกรณีปกติ ด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความร่วมมือของภาคีต่าง ๆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการลดมลพิษ และลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ รวมทั้งประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4) การสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 2,333.5 ล้านบาท เพื่ออนุรักษ์ รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

5) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ งบประมาณ 5,655.8 ล้านบาท เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และ ป่า โดยพัฒนากลไกและมาตรการในการอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง ป่า และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รักษาพื้นที่ป่าในความดูแล 98.94 ล้านไร่ และส่งเสริมการปลูก ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 36,300 ไร่ จัดระเบียบการใช้ที่ดินด้วยการสำรวจการถือครองที่ดินและจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ 3,731 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 92,003.6 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศมี ความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งช่วยเหลือ และแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคผ่านการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา 56,434 คริวเรือน สร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งภาคการผลิต การเกษตร และอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้ อย่างสมดุล มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 335,501 ไร่ การจัดการน้ำท่วมและบรรเทา สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 298,646 ไร่ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย 120 แห่ง อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ 37,194 ไร่ และปลูกป่าฟื้นฟู 7,450 ไร่ พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 1 ล้านไร่ เกษตรกรและราษฎรได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000 คน ตลอดจนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

7) การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 10,013.5 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 18,214.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชายฝั่งและ

ระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 604,804.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม จำแนกตามแผนงานสำคัญ ดังนี้

1) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 754.0 ล้านบาท เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยมีค่าเป้าหมายค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index : CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน ผ่านการปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2) รัฐบาลดิจิทัล งบประมาณ 3,029.6 ล้านบาท เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า โดยยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 40,000 VM (Virtual Machine) สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 16 แพลตฟอร์ม ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ ตลอดจนจัดตั้งทีมรับมือเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ในด้านบริการภาครัฐ ด้านพลังงานสาธารณสุขปลอดภัย และด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของภาครัฐ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อยกระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม งบประมาณ 17,774.2 ล้านบาท เพื่อทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

4) การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ งบประมาณ 28,420.2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้สามารถติดต่อราชการ โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จ่าย และตรวจสอบได้ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขยายฐานภาษี และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสม กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เกิด ความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสม กับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม

5) การสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 425,212.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย และประพหุติมิชอบ สนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในงบกลาง อาทิ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินสำรอง เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินช่วยเหลือของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

6) การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานและภารกิจอื่น งบประมาณ 21,241.5 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 108,372.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว

รายการดำเนินการภาครัฐ

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน 564,041.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และชดใช้เงินคงคลัง ดังนี้

รายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 99,300.0 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งชดเชยค่างานก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ

การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จำนวน 346,380.1 ล้านบาท เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 118,320 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 228,060.1 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 118,361.1 ล้านบาท เพื่อเป็นรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 10 และมาตรา 11 ดังนี้

1. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 2. รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 (เล่มคาดส้ม)
 3. คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุล แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 (เล่มคาดเขียว)
 4. คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (เล่มคาดแดง) และฉบับที่ 4 (เล่มคาดเหลือง)
 5. รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 (เล่มคาดม่วง)
 6. รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เล่มคาดชมพู)
 7. คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 (เล่มคาดม่วง)
 8. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 (เล่มคาดน้ำเงิน)
 9. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2567 มีงบประมาณรายจ่าย 3,480,000 ล้านบาท โดยจะมีที่มาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 2,787,000 ล้านบาท และเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 693,000 ล้านบาท แม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 11.9 ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้กว่า 717,722.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.1 และสามารถชดใช้เงินคงคลังและชำระคืนต้นเงินกู้ได้กว่า 118,361.1 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งจะทำการเตรียมพร้อมทำให้รัฐบาลมีกรอบในการลงทุนในระยะกลางและยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อีกด้วย

การบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบาย ทั้งในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นไปตามกฎหมาย

นายชัยวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายว่า จากการที่ได้ รับฟังคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีทำให้นึกถึงวันที่ท่านมาแถลงนโยบายอีกครั้ง เนื่องจากเต็มไปด้วยข้อความสวดยหรู ครบทุกด้าน เช่นเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก่อนหน้านี้ โดยนำภารกิจของ ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงมาเรียงเรียงและบอกว่ารัฐบาลต้องการจะทำอะไร แต่ผลที่เกิดขึ้นสวดยหรู อย่างถ้อยแถลงหรือไม่ทุกท่านต่างทราบดี ในวันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มีบรรยากาศ เช่นเดียวกัน เพิ่มเติมคือตัวเลขงบประมาณที่รวมมาให้ในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ เช่นเดิม คือ เป็นการแถลงแผนงาน ในวันที่เป็นงบประมาณในภาพกว้าง หากดูที่เนื้อในแล้วยังคงมี ความเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีลำดับความสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศ โดยสถานการณ์ของประเทศในวันนี้มีวิกฤต สำคัญ 3 ประการ คือ 1. วิกฤตรัฐธรรมนูญ 2. วิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน 3. วิกฤตความขัดแย้งในสังคม นายกรัฐมนตรีบอกว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันและ วางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคน รัฐบาลจึงมีกรอบนโยบายในการพัฒนาประเทศตามกรอบ ความเร่งด่วน ได้แก่ กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นรายจ่าย จุดประกาย ให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าของประชาชน อย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว ส่วนกรอบระยะกลางและระยะยาวนั้น รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับ ประชาชนผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนทุกคน หากนายกรัฐมนตรีทำได้ในวันนั้นฝ่ายค้านได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การแถลง นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะ เป็น เรื่องที่นโยบายของรัฐบาลไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้ การไม่มี รูปธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่าให้ดูที่แผนงานของกระทรวงจะมีความชัดเจนแน่นอน และหลังจากที่ได้ตามตรวจสอบว่าแผนงานของแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไรก็พบว่ามีปัญหาเติมไปหมด ไม่ว่าจะ เป็นแผนงานที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไม่สามารถวัดความสำเร็จจากนโยบายได้จริง หรือเป็น แผนงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางนโยบายจริง ๆ และเมื่อดูรายละเอียดของ แผนงานเหล่านั้นจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่กระทรวงดำเนินการอยู่แล้วทุกปี บางส่วนก็นำ โครงการประจำของแต่ละกระทรวงเข้ามาเป็นแนวนโยบาย เป็นแผนงานที่รัฐบาลใหม่จะทำ โดยไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ แต่สุดท้ายการบริหารบ้านเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ บรรลุ นโยบายเรื่อธงของรัฐบาลเป็นภาระของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่หน่วยงานราชการ

รัฐบาลต้องเป็นผู้นำ ข้าราชการเป็นผู้ตามและตอบสนองนโยบาย ก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีในวันนี้ ในกลางเดือนกันยายน 2566 รัฐบาลได้มีมติทบทวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงงบประมาณ รวมถึงทบทวนแนวทางการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เสียใหม่ รัฐบาลมีเวลาสามเดือนในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งก็มีการคาดหวังว่าจะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเป้าหมายของรัฐบาล แต่สุดท้ายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พบว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยอย่างน้อยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ควรจะยึดโยงกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เห็นอย่างชัดเจน แต่กลับไม่ปรากฏ หากในวันที่แถลงนโยบาย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ซึ่งก็ควรสะท้อนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ก็ต้องผิดหวัง อาทิ การแก้ปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตรเกษตรภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งก็มีในคำแถลงแต่หากไปพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะพบว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ตอบโจทย์เลย และไม่สามารถตอบได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายของนโยบายได้อย่างไร ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นหลายจุดในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่นเดียวกับนโยบายเร่งด่วนที่บอกว่าจะเร่งสร้างรายได้ การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะค่าไฟ และเมื่อตรวจสอบในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็กลับไม่สะท้อนเป้าหมายดังกล่าวเลย หากดูในภาพรวมของเจ้าพระราชบัญญัติฉบับนี้ วงเงิน 3,480,000 ล้านบาท จะพบว่าเป็นงบประมาณที่เป็นเบี้ยหัวแตก ไม่มียุทธศาสตร์ เหมือนทำงานอย่างไม่มีวาระเป้าหมายที่ชัดเจน หลายเรื่องหน้าปกดูดี แต่พอดูในรายละเอียดพบว่าไม่มีเป้าหมายยึดโยงกับนโยบาย ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิม ๆ แต่นำมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปก โครงการเก่าจับมาโยงกับเป้าหมายใหม่ และนับรวมเอาทุกรายจ่ายมาเคลมว่าเป็นงบใหม่สำหรับการลงทุนของรัฐบาลใหม่ โครงการใหม่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตั้งหน่วยรับงบประมาณใหม่ จึงไม่ได้สะท้อนวาระของรัฐบาลอย่างแท้จริง อีกทั้งในภาพรวมการทำงานงบประมาณในครั้งนี้อคติการร้ายได้เกินจริงไปมาก ด้วยภาระเช่นนี้จึงมองไม่เห็นเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายทางนโยบายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากเสมอไป เช่น นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเคยแถลงต่อสภาว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินการฟื้นฟูหลักนิติธรรม วันนี้ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลกำลังสร้างความชอบธรรมด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมจริง ๆ หรือกำลังจะทำให้สถานการณ์เรื่องระบบนิติรัฐนิติธรรมในประเทศย่ำแย่ลงไปอีก เพราะสังคมกำลังถูกตอกย้ำให้อยู่กับกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐาน ตลอด 3 วัน สมาชิกฯ จากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจะทยอยอภิปรายแจกแจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเหตุใดร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีปัญหาอย่างที่ได้อ้างไว้ข้างต้น และขอทิ้งท้ายไว้ว่า ปัญหาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ยังสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น การที่มองไม่เห็นเป้าหมายของรัฐบาลผ่านการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจที่ไม่ได้มีวาระเป้าหมายทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน เป็นการเฉพาะกิจเพื่อแบ่งปันอำนาจ ชั่วคราว และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นการตั้งคณะรัฐมนตรีแบบผิดฝาผิดตัวหลายหน่วยงาน เพราะไม่ได้แบ่งตามวาระเป้าหมาย แต่แบ่งตามโควตาทางการเมือง วางเจ้ากระทรวงไม่ถูกกับงาน แกนนำรัฐบาลควรจะมีเป้าหมายในการผลักดันนโยบายเรื่องให้ได้แต่ก็ไม่ได้มีการวางบุคลากรไปบริหารกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ อย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่องให้สำเร็จ จึงเห็นการแถลงนโยบายของรัฐบาล การกำหนดแผนงานของกระทรวง ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในวันนี้อย่างที่ได้อธิบายมาแล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ก็พร้อมจะสนับสนุนฝ่ายบริหาร ฝ่ายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบงบประมาณครั้งใหญ่ เพราะมีความสำคัญแต่การสร้างอนาคตร่วมกัน 3 วันต่อจากนี้ ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างซื่อตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดและสร้างสรรค์ และขอให้ฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาล เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของพวกเรา และหวังว่าสุดท้ายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้ว่าเราจะผิดหวังกับร่างงบประมาณฉบับนี้ก็ก็ตาม

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอย่างกว้างขวาง อาทิ สมาชิกฯ มีความกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นห่วงเรื่องการกู้เงิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนหลักการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำไว้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว จากเดิมที่จะกู้ 5.93 แสนล้านบาท กลายเป็นกู้เพิ่มขึ้นเป็น 6.93 แสนล้านบาท โดยเฉพาะช่วงปี 2567 รัฐบาลมีแผนกู้เงินในภาพรวมไม่น้อยกว่า 1.35 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7.93 แสนล้านบาท กู้เงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 5 แสนล้านบาท และกู้เงินตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 5.4 หมื่นล้านบาท จากที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ แล้วรัฐบาลใช้หนี้ตามภายหลัง เช่น โครงการจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมอื่น ๆ ที่รัฐบาลอาจจะกู้อีก และยังไม่นับรวมดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องใช้หนี้ในปีต่อไป ซึ่งจะทำให้ศักยภาพด้านการคลังเพื่อพัฒนาประเทศลดลง เพราะปัจจุบันรัฐบาลนี้ตั้งบใช้หนี้เฉพาะเงินต้นอย่างเดียว 1.2 แสนล้านบาท ยังไม่รวมหนี้ที่จะก่ออีก 1.35 ล้านล้านบาท หากรัฐบาลมีศักยภาพใช้หนี้ตามนี้ อาจต้องใช้เวลากว่า 11 ปี กว่าจะใช้หนี้ที่ก่อขึ้นได้ สุดท้ายคือการสร้างหนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ในส่วนใด โดยหากไม่มีก็จำเป็นต้องกู้ และออกพระราชบัญญัติขอกู้เงิน 5.6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยประกาศไว้ว่าจะใช้หนี้จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตภายใน 4 ปี แต่งบประมาณปี 2567 ไม่มีการตั้งงบประมาณใช้หนี้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเลย

แม้แต่บาทเดียว ฉะนั้น จะเหลือเวลาใช้หนี้จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียง 3 ปีงบประมาณเท่านั้น ดังนั้น หากประเมินจากศักยภาพการใช้หนี้เดิมของรัฐบาลที่ผ่านมา บวกกับการตั้งงบประมาณใช้หนี้ใหม่ รัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางทำได้ และคำพูดดังกล่าวเป็นเพียงวาทกรรม สร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายหาเสียงเท่านั้น

นอกจากนี้ สมาชิกฯ อภิปรายเพิ่มเติมว่า กฎหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การทำให้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การจัดเรียงลำดับแผนยุทธศาสตร์โครงการให้เป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุนในปี 2567 อาจยังไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนและประเทศ พร้อมสอบถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่า งบลงทุนใหม่ที่รัฐบาลได้จัดในปี 2567 นั้น แท้จริงแล้วเป็นจำนวนเท่าไร บางส่วนเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วหรือไม่ เพื่อนำมาพิจารณาว่า ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้จริงหรือไม่ การจัดงบประมาณในปี 2567 เป็น "งบแบบ 3 ขาด" เพราะรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนใหม่ เช่น งบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะนำมาดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้น โดยเป็นงบประมาณรวมกว่า 25,000 ล้านบาท แต่พบว่าเป็นงบลงทุนเพียง 1,900 ล้านบาทเท่านั้น หรือเพียงร้อยละ 7.79 เท่านั้น เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรวมกว่า 320,000 ล้านบาท แต่พบว่าเป็นงบลงทุนเพียงกว่า 13,000 ล้านบาทเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 ทั้งที่ควรมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษาของประเทศไทยให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะผลการทดสอบคะแนน Pisa ของไทยตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับท้าย ๆ ของอาเซียน และอีกหนึ่งขาดคือกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรวมกว่า 160,000 ล้านบาท แต่เป็นงบลงทุนเพียงกว่า 13,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.43 เท่านั้น ขณะที่บางกระทรวงที่สำคัญต่อการพัฒนาคนได้งบประมาณลงทุนน้อยนิด แต่กลับมีบางกระทรวงที่ได้งบ "ส่วนเกิน 3 เกิน" ประกอบด้วย งบของกระทรวงคมนาคม พบว่าเป็นงบลงทุนกว่า 170,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.63 ของงบประมาณที่ได้รับ ไม่ต่างจากงบของกระทรวงมหาดไทยของพรรคร่วมรัฐบาล พบเป็นงบลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.88 ของงบประมาณที่ได้รับ ขณะที่กระทรวงกลาโหม เป็นงบลงทุนกว่า 45,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.92 ของงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณส่วนใดที่สามารถชะลอได้ ควรขยายเวลาในการดำเนินการออกไป เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวมาใช้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อประชาชนก่อนส่วนหนึ่งพอได้ คือ งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นงบลงทุนกว่า 84,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.32 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยขอให้ งบประมาณที่ลงไปในแต่ละจังหวัดเกิดความเป็นธรรม และรัฐบาลควรออกมาชี้แจง เกณฑ์การจัดสรร งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนของประเทศอย่างแท้จริง

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ระบุว่า GDP เติบโต ร้อยละ 5.4 คือการเติบโตของ GDP นี้ รวมผลของเงินเฟ้อ ซึ่งปกติจะต้องใช้สูตรที่ไม่รวมผลของเงินเฟ้อ รวมทั้งตั้งคำถามถึงการตั้งงบประมาณขาดดุลอีกว่า ตามปกติในปีที่เกิดวิกฤต จะต้องทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ โดยจะมีการกู้เงินเพิ่มเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปแล้วใช้ เม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เมื่อพิจารณาการตั้งงบประมาณ 2567 – 2570 พบว่า มีงบประมาณขาดดุลเท่าเดิมเรื่อย ๆ ทุกปี จนไม่สามารถบอกได้เลยว่าปีใดวิกฤตกันแน่ จึงเกิดคำถามว่า เหตุใด รัฐบาลถึงประมาณการว่าต้องทำขาดดุลไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2570 ทั้ง ๆ ที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้ว่าจะทำรัฐบาลให้สมดุลภายใน 7 ปี ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลจะไม่กู้เลยสักบาท แต่ 4 ปีแรกก็ทุกปี ปีละร้อยละ 3.4 เป็นอย่างต่ำ สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรือธงของรัฐบาลอย่างดิจิทัลวอลเล็ต ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจะมี 6 แสนล้านบาท เพื่อทำดิจิทัลวอลเล็ต 5 แสนล้านบาท และทำ กองทุนเพิ่มขีดความสามารถนั้น กลับไม่ปรากฏในงบประมาณปี 2567 แล้วพบงบกองทุน เพิ่มขีดความสามารถเพียง 1.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น จะมียอดกู้เงินเพิ่มเป็น 5.8 แสนล้านบาท เพื่อทำทั้งดิจิทัลวอลเล็ตและกองทุนเพิ่มขีดความสามารถที่เคยให้สัญญา ตอนนี้รัฐบาลกำลังฝากความหวังเอาไว้ ที่ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ฉบับนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถออกพระราชบัญญัติเงินกู้ ได้เท่ากับงบกระตุ้นเศรษฐกิจของจะเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจทิพย์ นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการผลักดันการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในทุก ๆ ครั้งที่เกิดวิกฤต กระทรวงกลาโหมจะเสียสละตัดลดงบประมาณเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในวิกฤตครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้เลย เพราะได้รับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น แต่เหตุใด 6 ยุทธศาสตร์ ในการจัดสรรงบประมาณยังเหมือนเดิม ซึ่งเข้าใจได้เพราะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องทำ แต่เมื่อไป ดูรายแผนงานก็ยังเหมือนเดิมและเพิ่มมา 2 แผนงานใหม่ที่ชื่อเหมือนเดิม ไม่มีอะไรแตกต่าง มีเพียงแค่ โครงการใหม่ 236 โครงการ ซึ่งไม่สามารถคาดหวังกับนโยบายที่รัฐบาลสัญญาว่าจะทำภายใน 1 ปีได้เลย

ประเด็นการตรวจสุขภาพตัวชี้วัด (KPI) ของไทยที่ต้อง SMART ประกอบด้วย Specific (ความจำเพาะ) Measurable (วัดได้ ชี้วัดได้) Achievable (เป้าหมายสามารถไปถึงได้) Realistic (สมจริง สมกับสถานการณ์) Timely (เวลาที่เหมาะสม) ตัวชี้วัดผลงานของรัฐบาลต้องมีความจำเพาะ ไม่กว้างเกินไป เข้าใจได้ว่าจะทำอะไร ส่วนเรื่องชี้วัดได้นั้น ตัวเลขต้องมีความสำคัญที่สามารถนำไป คำนวณต่อทางสถิติได้ ซึ่ง KPI ของไทยตกตัวนี้มาก แต่ตัวที่ตกมากที่สุดคือ เป้าหมายสามารถไปถึงได้ ปัญหาของรัฐบาลคือตัวชี้วัดง่ายเกินไป ขณะที่เรื่องสมจริง ซึ่งรัฐบาลบอกว่ามีภาวะวิกฤตนั้น สมกับภาวะ หรือไม่ สุดท้าย เวลาที่เหมาะสม เป็นระยะกลาง ระยะสั้น หรือระยะยาว แต่รัฐบาลส่วนใหญ่ตั้งตัวชี้วัด 1 ปี เพราะงบประมาณเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยขอชื่นชมหน่วยงานศาลยุติธรรมว่า จำนวน พิจารณาคดีที่ตั้งแผนไว้ 1,290,000 คดี สามารถทำได้ 1,666,002 คดี อีกทั้งมีการกำหนดการพิจารณา

คดีเสรีภายใน 6 เดือน เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม นี่คือตัวอย่างที่สามารถตั้ง KPI ในส่วนของระยะเวลาไม่จำเป็นต้องเป็น 1 ปีก็ได้ และสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วย อีกทั้งใน ส่วนของความเชื่อมั่นของประชาชนก็เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ แม้ตัวชี้วัด จะคล้ายคลึงกับศาลยุติธรรม แต่กลับไม่มีการตั้ง KPI ในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอให้คณะรัฐมนตรีตอบในส่วนนี้ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะนำงบประมาณไปใช้เลือกตั้งออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ แต่กลับขาดตัวชี้วัดจำนวน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางด้านกระทรวงกลาโหม ตั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ เหมือนกับรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กลับพบว่ามีการตัดตัวชี้วัดอัตราค่าบริการ อินเทอร์เน็ตบ้านออกไป สำหรับกระทรวงการคลังยังใช้เกณฑ์เก่า ชีววัดผลที่การออกมาตราการ เช่นนี้หรือ ที่จะคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่มาเป็นความหวังของประชาชน

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลปัจจุบัน ผู้ป่วยยาเสพติดติดหากเข้าสู่กระบวนการรักษา จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการให้ได้ร้อยละ 100 แต่ถ้าอ้างอิงจากความจริงด้วยบุคลากร หรือทรัพยากรต่าง ๆ อาจจะมีไม่เพียงพอ รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรียัง ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 แต่นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเป็นร้อยละ 62 ในปีนี้ แต่ปีสุดท้ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 โดยผลงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำได้ร้อยละ 65 แต่รัฐบาลปัจจุบันตั้งตัวชี้วัดที่ร้อยละ 62 หากเป็นเช่นนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ นอกจากนี้ สำนักงานปรมาณูตั้งความสำเร็จไว้ว่า ต้องมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ออกมา 1 ฉบับ จึงตั้งข้อสังเกตว่าสามารถตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตนเองด้วยการทำงานของคนอื่น ได้ด้วยหรือ พระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ใครเป็นผู้ออก รัฐสภาใช้หรือไม่

สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงงบการท่องเที่ยว โดยกล่าวว่า ผลจากนโยบายวีซ่าฟรี กับนักท่องเที่ยวจีน 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่าไม่เข้าเป้า จึงเชื่อว่ารัฐบาลจะทราบแล้วว่าปัจจัยเรื่อง การท่องเที่ยวมีผลลบทั้งภายในและภายนอก ทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ประเทศไทย การถูกเอาเปรียบ ขณะที่จีนเปิดวีซ่าให้ไทยเนื่องจากต้องการรื้อฟื้นการท่องเที่ยว ขณะที่งบการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ พบว่าน้อยกว่ารัฐบาลชุดที่แล้ว จึงขอตั้งคำถามว่าจะทำรายได้จากการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ที่ 3 ล้านล้านบาท ได้หรือไม่ ทั้งที่มีปัจจัยลบมากกว่า เมื่อแยกดูโครงการท่องเที่ยว ในงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่ากว่า 16,487.72 ล้านบาท เป็นงบทำถนนถึงร้อยละ 46.68 จึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังทำแคมเปญท่องเที่ยวทางรถยนต์อย่างเดียวหรือไม่ แทนที่จะแบ่งมาพัฒนา ระบบขนส่งบ้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อีกทั้งยังพบว่างบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงร้อยละ 15.90 เท่านั้น ทั้งที่งบทั้ง 2 ด้านควรจะสมดุลกัน และต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลมีเป้าหมายต้องการ นักท่องเที่ยวเข้าไทย 35 ล้านคน เมื่อดูในเอกสารงบประมาณกลับพบว่านโยบายไม่ตรงกับงบ โดยไม่มีการพูดถึง Water Festival ไม่มีสงกรานต์ตลอดเดือน ขณะที่เรื่องการท่องเที่ยวที่น่าจะทำได้แต่กลับได้

งบน้อย อาทิ Green Tourism Muslim friendly และนักท่องเที่ยวสาย Camping อีกทั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้ไม่ตรงจุด เพราะนำไปทำถนน ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาสำคัญ และเรื่องที่จะทำไม่ปรากฏในงบ จึงขอถามว่าในงบประมาณฉบับนี้มีกี่เรื่อง กี่โครงการ ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย Quick Win และ Permanent Win เพราะเป้าหมายที่ตั้งมาอย่างยิ่งใหญ่ หากรัฐบาลตอบไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นไปได้ อาจจะเป็นเพียง Wind หรือความฝันลม ๆ แล้ง ๆ จึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ประเด็นด้านเกษตรกรรม GDP ของประเทศไทยคือ ร้อยละ 8.8 ในขณะที่ GDP ด้านการเกษตรของประเทศเวียดนามสูงถึงร้อยละ 16 ทั้งที่พื้นที่ของประเทศไทยมีมากกว่าประเทศเวียดนาม ในปี 2563 สินค้าเกษตร 5 รายการของประเทศเวียดนามที่สามารถส่งออกไปยังตลาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดได้ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ส้มโอ มะนาว และข้าว นักลงทุนก็เข้าไปยังประเทศเวียดนามจำนวนมาก ประกอบกับจำนวนแรงงานที่มีจำนวนประมาณ 55 ล้านคน ค่าแรงต่ำ ที่สำคัญคือเวียดนามกล้าประกาศยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรภายใน 8 ปี เกษตรกรในชนบทต้องมีโอกาสมั่งคั่งและยั่งยืนเท่ากับคนในเมือง จึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยกล้าประกาศเช่นนั้นหรือไม่ โดยฝากคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2566 โครงการที่สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีงบประมาณ 15,260 ล้านบาท แต่ในปี 2567 งบประมาณดังกล่าวเหลือเพียง 1,000 ล้านบาท จึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงลดงบประมาณดังกล่าวมากถึงขนาดนั้น และจะทำให้มีผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือไม่ เกษตรกรในชนบทจะโอกาสมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนที่เวียดนามประกาศหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณการอบรมและสัมมนามากถึง 96 รายการ วงเงิน 560 ล้านบาท แต่กลับไม่มีงบประมาณสำหรับงานวิจัยเลย เมื่อไม่มีงานวิจัยจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไร ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรน่าเป็นห่วงอย่างมาก ดังนั้น จึงหวังว่างบประมาณ ปี 2567 จะทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ ได้อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า เป็นการสิ้นสุดการรอคอยความหวังให้รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างจริงจังมากกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ร้อยละ 9.26 งบลงทุน 700,000 ล้านบาท ประกอบกับดิจิทัลวอลเล็ตผ่านพระราชบัญญัติเงินกู้ที่จะส่งเข้ามาพิจารณาในสภาเร็ว ๆ นี้ ตลอดจนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมีความเชื่อว่าเป้าหมายการเติบโต GDP ร้อยละ 5 อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน โดยขอชื่นชมการจัดทำงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้ว่า งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้มีนโยบายยกเลิก 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ เพราะมีความพยายามเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ที่สำคัญคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเชื่อว่านโยบายผู้ว่าซีไอโอของรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลในอดีตมีความแตกต่างกัน ขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกต การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่า ให้ความสำคัญกับงบลงทุน ทั้งนี้ การใช้งบลงทุนดังกล่าวต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ โดยเร่งสานต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นแล้วหลังจากพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ต้องเร่งใช้เงินภายใน 4 – 5 เดือน ให้ทันภายในปีงบประมาณ 2567 โดยให้ท้องถิ่นนำไปกระจายใช้ อีกทั้งยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในเรื่องการจัดหาพันธุ์ข้าว ลดต้นทุน ส่งเสริมการลงทุน การเน้นโครงการพัฒนาปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกัน รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำด้วย โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมการข้าวได้รับงบประมาณที่เพียงพอ ขณะเดียวกันต้องใช้งบกลางอย่างโปร่งใสและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนางบิให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกว่า 30 ล้านคน

ประเด็นการสร้างแพทย์ให้มีประจำทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) หากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะในต่างจังหวัด รพสต.เป็นที่ดูแลความทุกข์ยาก ความเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชน แต่อีกหลายประเด็นที่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ต้องการให้เกิดขึ้นและได้เคยอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย คือ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันนี้ข่าวของแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น รัฐบาลชุดนี้ได้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ รวมทั้งราคาสินค้า แต่เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเท่าเดิม ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก จึงได้เสนอว่าควรเพิ่มเป็นรายละ 1,000 บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องแบ่งช่วงอายุ รวมทั้งเรื่องบัตรประชารัฐ ปัจจุบันยังคงเท่าเดิม คือ 300 บาทต่อเดือน โดยเคยขอให้เพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวมมีความชื่นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ เพียงแต่ขอให้เพิ่มเติมในประเด็นที่ได้เสนอแนะข้างต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก แต่กลับไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว จึงขอฝากให้ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมในโอกาสต่อไป

ประเด็นเรื่องเจรจาเปิดวีซ่าฟรีให้กับประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ไม่ต้องใช้งบประมาณ เรื่องต่างประเทศ 114 วัน ของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งและได้พบผู้นำมากมาย เป็นการกอบกู้เกียรติภูมิกลับคืนมา ส่วนการปกป้องผลประโยชน์คนไทยในต่างแดน นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตได้ดี สามารถช่วยคนไทยกลับจากอิสราเอล 92,000 คน นอกจากนี้การเดินทางไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย สมกับที่บอกว่าจะเป็นเซลล์แมนให้ประเทศไทย ไปพบบริษัทใหญ่หลายบริษัท การเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นช่องทางที่จะนำการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจำนวนหลายแสนล้านบาท ต้องชื่นชมว่าในเรื่องการต่างประเทศ

จกระดับเกียรตินิยม ทั้งนี้ มีหลายเรื่องที่ชอบฝากไปยังรัฐบาล ได้แก่ เรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) เรื่องพลังงานในทะเล และต้องดำเนินการเรื่องทุนมนุษย์ เรื่องโลจิสติกส์ ความโปร่งใสภาครัฐ และหลักนิติธรรม สำหรับสถานการณ์ในประเทศเมียนมา ไทยและเมียนมามีชายแดนติดกัน เป็นระยะทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้ามาในฝั่งประเทศไทยจำนวนมาก ฝ่ายรัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรายงานเรื่องเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยให้นายกรัฐมนตรีทราบ หากนายกรัฐมนตรีสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ ผลงานจะถูกจารึกไว้อีกนาน

ประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีจำนวน 7,850 แห่ง มีการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 จำนวน 0.811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.14 แม้จะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่พบว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน อาทิ 1. การถ่ายโอนภารกิจ รพสต. ทุกแห่งที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละโรงพยาบาลมีบุคลากรน้อย มีพยาบาลเพียง 1 หรือ 2 คน เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ บุคลากรหนึ่งคนต้องทำหน้าที่หลายอย่าง ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ จึงควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง และเพิ่มงบประมาณการจัดการระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จะสามารถลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลในอำเภอหรือจังหวัด เพิ่มงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วนและทันสมัย เพิ่มงบประมาณจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มารองรับการให้บริการประชาชน ถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้มากกว่ามุ่งเน้นด้านการรักษา 2. การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหาที่พบบ่อยคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการบริการสาธารณะ จึงเห็นด้วยในการสนับสนุนงบประมาณทางด้านนี้ 3. การถ่ายโอนสถานศึกษาไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ข้อมูลสวัสดิการของครูเพื่อของงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้ของงบประมาณ เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำเงินมาสนับสนุนเพิ่ม เพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่เพียงพอ จึงถือว่าเป็นการจำกัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับเยาวชนของประเทศ จึงควรเพิ่มค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้มีงบประมาณการบริหารจัดการเพียงพอ จึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้การตั้งงบประมาณตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เมื่อให้งานก็ต้องให้เงินเพิ่มเพียงพอต่อการบริหาร เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เพียงพอต่อการบริหารบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พึ่งตนเองได้ในทุกมิติ และให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างประเทศที่สมาชิกฯ ได้แนะนำ โดยมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ มีหลายเรื่องที่ตนต้องการขยายความ โดยเรื่องของ FTA หรือสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่กับ EU หรือกับประเทศอังกฤษ แต่เราจะทำมากขึ้นซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อไว้เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลเข้าใจว่าเรื่องที่หลายบริษัทที่ตนได้เดินทางไปทั่วโลก ประเด็นสำคัญที่จะมาตั้งโรงงานผลิตเพื่อการส่งออก เรื่อง FTA เป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องที่เราล่าหลังประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ซึ่งเราตระหนักดีในเรื่องนี้และเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง หากเราไม่เร่งเจรจาเพื่อให้บรรลุผลได้เขาก็มีสิทธิที่จะย้ายฐานการผลิต ไม่ใช่ย้ายเพราะค่าแรง แต่ย้ายเพราะเรามีความคืบหน้าน้อยมากในช่วง 8 - 9 ปี ที่ผ่านมาในการเจรจาเรื่อง FTA โดยยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและมีแผนงานที่ชัดเจน โดยจะพยายามทำให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับเรื่องจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกที่ปัจจุบันนี้มีความเปราะบางอย่างสูง ซึ่งประเทศไทยมีจุดยืนความเป็นกลาง เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของประเทศไทย เรื่องหลายเรื่องที่มีปัญหาเกิดขึ้น การที่เราเป็นผู้ริสุทธ์ที่ถูกทำร้ายแต่เราก็ได้ใช้การทูต การเจรจา การทูตที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยมีจุดยืนที่ความเป็นกลาง อาศัยความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งตนได้พบปะในหลาย ๆ เวที และมีความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว และขอร้องให้ท่านช่วยดูแลในเรื่องของตัวประกันอีก 8 คน ที่ยังไม่ได้ออกมา ซึ่งต้องเฝ้าระวังว่าเมื่อไรที่มีการหยุดยิง เราจะรีบเจรจา และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเราทุกคน

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของตนนั้น เชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นภาคอุตสาหกรรม High Profit มีการจ้างงานเกิดขึ้น มีการยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วและต้องทำต่อไป หลายกรณีก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังคงมีความเปราะบางและความเสี่ยงอยู่ ซึ่งต้องติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพราะเราไม่ได้แข่งขันกับตัวเราเองแต่เราแข่งขันกับเพื่อนบ้าน และต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยไม่ได้มีเพียงนโยบายด้านการภาษีแต่เรามีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า มีโรงเรียนนานาชาติที่เหนือกว่า มีระบบ Health Care System ซึ่งเป็นระบบ World Class การที่นักลงทุนต่างประเทศจะมาอยู่ในประเทศไทย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น รัฐบาลจะเดินหน้าและมุ่งมั่นที่จะนำบริษัทข้ามชาติที่มีศักยภาพในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนเข้ามาในประเทศ ส่วนเรื่องของทุนมนุษย์นั้น ระหว่างที่ตนไปเจรจากับในหลายประเทศ เราไม่ได้จะนำเม็ดเงินหรือผลิตภัณฑ์เข้ามาในประเทศเท่านั้น แต่หนึ่งในข้อตกลงนั้นเราจะให้เขาเข้ามาสร้างทักษะพิเศษที่ประชาชนของเราอาจยังขาดอยู่เพื่อให้คนของเราพัฒนาและสามารถทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อุตสาหกรรมที่มีรายได้ดี ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้สูงขึ้น สำหรับเรื่องของเมียนมานั้น เมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเรา มีประชากรใกล้เคียงกับเราคือประมาณ 70 ล้านคน

มีเขตชายแดนติดต่อกับเราประมาณ 2,000 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย ปัจจุบันเมียนมาประสบปัญหา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยและมีการตกลง โดยความเห็นชอบจากสมาชิกของอาเซียนว่าเราจะต้องตั้งคณะกรรมการ Humanitarian Assistance เพื่อดูแลผู้ที่เปราะบางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการเจรจาในด้านนี้ ซึ่งเรื่องนี้ยังมีนัยสำคัญอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการค้าชายแดน การเจรจาที่ทำให้ PM 2.5 ลดลง และการค้ายาเสพติด ที่ต้องมีการเจรจาคบคู่กันไปด้วย

ประเด็น OCA (Overlapping Claims Area) หรือพื้นที่ทับซ้อน เรายังมีการเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่องกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดี โดยรัฐบาลได้ความสำคัญและหนึ่งในวาระที่จะมีการพูดคุยกันเมื่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายจ่ายที่ลดลง โดยยืนยันว่ารัฐบาลได้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ซึ่งข้อคิดเห็นทั้งหมดนั้น ทางรัฐบาล ส่วนงานราชการ และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ได้จัดบันทึกเพื่อนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจุดใดที่เป็นจุดอ่อนและข้อสังเกตต่าง ๆ ก็จะรับไปพิจารณา ซึ่งเป็นภาระของทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ที่จะไปร่วมกันพิจารณาในวาระ 2 ในชั้นกรรมาธิการ เพื่อปรับแก้ ปรับลด และทำให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ หากสมาชิกฯ ต้องการหานโยบายรัฐบาลและอ่านข้อมูลในเล่มงบประมาณแต่ละเล่มเพื่อหาจุดว่างงบประมาณในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การสร้างรายได้กับการท่องเที่ยว การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อยู่ตรงไหน ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะไม่ได้มีรายการที่เป็นชื่อเช่นนั้นปรากฏอยู่ แต่กลไกในเรื่องของการใช้งบประมาณนั้นต้องทำความเข้าใจว่า งบประมาณเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และต้องเข้าใจด้วยว่างบประมาณแผ่นดินเป็นงบส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากคิดเป็นสัดส่วนจะเป็นเพียง 1 ใน 6 ของตัวเลข GDP เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา แต่ยังมีกลไกอื่น ๆ ในการผลักดันนโยบายที่มากกว่า เรื่องของงบประมาณ ซึ่งการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ยังมีนโยบายการแก้ไขปัญหาอีกมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากภาครัฐ เช่น การลดราคาพลังงานซึ่งเป็นกลไกที่เราสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องตั้งงบหลวงมาใช้ ส่วนงบประมาณในส่วนอื่น ๆ ที่สมาชิกฯ ได้สอบถามกัน เช่น เรื่องของการทำประชามตินั้น จะไม่ปรากฏอยู่ในเล่มงบประมาณเนื่องจากต้องเข้าใจการทำงานของภาครัฐที่จะต้องเริ่มจากคำขอของส่วนงานราชการ แต่เมื่อเรายังไม่มีกระบวนการในการเดินหน้า ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน ส่วนงานราชการก็ไม่สามารถทำคำขอเข้ามายังสำนักงบประมาณได้ จึงไม่ปรากฏอยู่ในเล่ม ทั้งนี้ รัฐบาลมีความจริงใจที่จะเดินหน้าในเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญ

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยืนยันว่ายังคงเดินหน้าและรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอรองรับกลไกที่จะต้องเกิดขึ้น ทั้งเรื่องการทำประชามติ และอื่น ๆ ในส่วนที่สมาชิกฯ ที่มีข้อคิดเห็นว่างบประมาณฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างจากงบประมาณของรัฐบาลชุดก่อนหน้า ซึ่งข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะมีการต่อยอดภารกิจต่อเนื่องกันมา เช่น งบประมาณผูกพัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามข้อสัญญาที่มีกับเอกชนหรือใครก็ตามในกรณีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการปรับแก้ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 เพราะในวันที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น คำสั่งแรก ๆ จากคณะรัฐมนตรีคือให้มีการทบทวนปฏิทินงบประมาณเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ได้มากที่สุด แต่กลไกในการจัดทำงบประมาณปี 2567 นั้น งบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาท เมื่อทำแล้วจะต้องเริ่มด้วยกลไกที่จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่ให้ผลผลิตหรือความสำคัญที่หมดความจำเป็นไปก็จะถอดออก การจัดสรรงบประมาณปี 67 มีสาระสำคัญคือ

1. ต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบกลาง งบช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้าง เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงเบี้ยเด็กแรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งจะต้องถูกบรรจุในงบประมาณแผ่นดินไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
2. ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 628,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อสัญญาและข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น ค่าก่อสร้างที่มีการลงนามแล้ว มีการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี 2561 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศ รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง ซึ่งเราไม่สามารถหลบหลีกได้ และ
3. ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประมาณ 500,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาระบบงบกลาง รายจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1.5 ล้านบาท เป็นรายจ่ายที่จัดสรรให้กับการดำเนินการตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ประกอบด้วย งบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น จำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ผลักดันการท่องเที่ยว ส่วนระยะกลางและระยะยาวนั้น มีการวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีกประมาณ 100,000 ล้านบาท เป็นสัดส่วนของการสร้างรายได้ซึ่งเป็นจุดสำคัญของรัฐบาลนี้ที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ให้กับประชาชนอีกประมาณ 368,000 ล้านบาท อาทิ การทูตเชิงรุก การเจรจาการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ทั้งทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ การทำ Matching Fund การสนับสนุนสตาร์ทอัพ การสร้างรายได้ภาคการเกษตร การตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นกลไกซึ่งถูกปรับเปลี่ยนและทำให้อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสประมาณ 52,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างสิทธิเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เปิดรับแรงงานผู้เชี่ยวชาญ สร้างผู้เชี่ยวชาญ สร้างแรงงานประเภทต่าง ๆ สนับสนุนด้าน Soft Power กีฬา การปฏิรูป

การศึกษา สังคม การดูแลนักเรียน และการสร้างคุณภาพชีวิตอีกประมาณ 488,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น การปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถรองรับการบริการประชาชน ได้อย่างครบถ้วน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ค้นลูกหลานให้กับครอบครัว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกโรค รวมถึงสวัสดิการของรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็น กลไกที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันกับ สมาชิกฯ ว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ในส่วนที่มีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ และสามารถขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่รัฐบาลวางไว้

สำหรับในส่วนของงบกลางนั้น ตามที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายว่ามีการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งในข้อเท็จจริงหากดูตามตัวเลขก็จะเป็นเช่นนั้น โดยในส่วนของงบกลางโดยเฉพาะงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดสัดส่วนงบกลาง ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นไว้อยู่ในระดับร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี ก่อนหน้าได้ตั้งงบประมาณงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นไว้ 92,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของสัดส่วนงบประมาณประจำปีปีก่อนหน้า แต่ในปีนี้นี้เนื่องด้วยเราได้ปรับกรอบของงบประมาณเพิ่มขึ้น เป็น 3.48 ล้านล้านบาท มีการปรับเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ งบกลางในส่วนนี้จึงขยับขึ้นมาเป็น 98,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.83 ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า กลไกของรัฐบาลนั้นงบกลาง มีความจำเป็นในการนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องประชาชน ทั้งในกรณีฝนตก น้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งงบประมาณเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีงบกลางเพื่อรองรับกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้อย่างทันท่วงที ขณะที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณปี 2567 นั้น เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนเรื่องแหล่งที่มาของเงินเพื่อสร้างความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ โดยใช้ แหล่งเงินจากภายนอกเข้ามาเพื่อเป็นการเติมเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาโตและเป็นไปตามศักยภาพของประเทศ จึงไม่เห็นงบประมาณส่วนนี้ ในงบประมาณปี 2567 เพราะเราใช้งบจากการกู้เงินซึ่งตรงกับที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกฯ อภิปรายเกี่ยวกับการประเมินรายได้ ที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งกล่าวว่ามี การสูญเสียรายได้ถึง 60,000 ล้านบาท ว่า ตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เข้าสู่ตำแหน่งการบริหารราชการ ได้เริ่มมาตรการภาษีน้ำมันดีเซล 2 รอบ รอบแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 สูญเสียรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาท รอบที่ 2 ในช่วงเวลาถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 สูญเสียอีกประมาณ 2,700 ล้านบาท รวมการสูญเสีย รายได้จากภาษีสรรพสามิตจากมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตด้านพลังงานรวมทั้งสิ้น 17,700 ล้านบาท ไม่ใช่ 60,000 ล้านบาท ตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึง และขอเรียนว่า การสูญเสียรายได้นี้ เป็นการสูญเสียรายได้ที่อยู่ในกรอบที่สามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการจืดจางรายได้พลาดเป้า ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และที่สำคัญคือเป็นการสูญเสียรายได้ของรัฐที่รัฐบาลยินดีที่จะเสีย

เพราะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้น้ำมันในการผลิต ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับเรื่องข้อห่วงใยในการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ และต้นทุนการกู้เงินซึ่งประเมินว่าอาจสูงถึงร้อยละ 10 ของรายได้ในปี 2568 ขอชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์และความสามารถในการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณา จากสัดส่วนของภาระดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ เนื่องจากการกู้เงินเพิ่มขึ้น หรือปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดล้วนส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นและส่งผลต่อ การจัดสรรงบประมาณ แต่จากการคาดการณ์ ณ สิ้นปีงบประมาณปี 2567 จะมีสัดส่วนภาระดอกเบี้ย ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณเพียงร้อยละ 8 โดยในระยะปานกลาง ภาระดอกเบี้ย ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณจะยังอยู่ในกรอบมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าห่วงแต่อย่างใด ซึ่งเทียบเคียงกับระดับความน่าเชื่อถือ A- แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงมีความน่าเชื่อถือและอยู่ในจุดที่มีความสามารถในการชำระหนี้ระดับสูง ซึ่งเป็น สถานการณ์ที่ปกติ ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงมีความจำเป็นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลต่อไป ในระยะปานกลางนั้น ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วง ยังไม่ได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์ โควิด-19 อย่างสมบูรณ์ กลไกที่จะใช้ในส่วนรายจ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเติบโตของ GDP ยังเป็นกลไกที่มีความจำเป็น โดยรัฐบาลได้มีการวางกรอบไว้ว่าในช่วงประมาณปี 2568 - ปี 2571 จะยังคงเป็นการวางแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งยังคงเป็นในแบบขาดดุลเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้สูงขึ้น พร้อมกันนั้นรัฐบาลได้ดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและลดภาระดอกเบี้ยในขณะเดียวกัน ในส่วนของการใช้ กลไกตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐคือเรื่องการใช้สถาบันทางการเงิน ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการในนโยบายใด ๆ โดยที่รัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการชำระคืนนั้น ต้องทำความเข้าใจ ก่อนว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ภารกิจหน้าที่โดย พระราชบัญญัติจัดตั้งแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน จะไม่ปฏิบัติ ภารกิจเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ตามที่ได้มี สมาชิกฯ อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม งบประมาณโครงการ ผู้ต้องขังได้รับการดูแลจำนวน 6 ปี เป็นเงิน 38,000 ล้านบาท โดยไม่เห็นด้วยกับระเบียบของ กรมราชทัณฑ์ที่ส่อไปในทางช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัตินั้น รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้รัฐจะต้องปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม และยังสามารถกำหนดไว้ในมาตรา 53 ว่า รัฐต้องปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี 2560 ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ และเหตุผลที่เป็นสาระสำคัญที่เราพูดเสมอว่าเราจะชำระไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนั้น คำว่า หลักนิติธรรม

คือกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายอื่นจะขัดหรือการกระทำอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ เช่นเดียวกัน ผู้ที่เป็นรัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี 2560 นั้นได้แก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี 2479 เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับนโยบายอาญาระหว่างประเทศ กฎหมายเดิม กฎ และการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักสากล ไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำของหลักสากล และที่สำคัญไปกว่านั้น กฎหมายเดิมไม่สามารถจัดการหรือบริหารนักโทษผู้ต้องขังเฉพาะรายหรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจดำเนินการ และไม่สามารถที่จะใช้สถานที่ควบคุม หรือที่คุมขังประเภทอื่น นอกจากนี้ ยังไม่สามารถนำระบบพัฒนาพฤตินิสัยมาบริหารกับนักโทษหรือผู้ต้องขังหรือผู้ต้องราชทัณฑ์ได้จึงต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ และในกฎหมายฉบับนี้ได้มีมาตรา 33 และมาตรา 34 และยังมีบทเฉพาะกาลที่เขียนไว้ในมาตรา 76 กำหนดว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ระเบียบ ออกมาใช้ให้ใช้เดิมไปพลางก่อน แต่ขอให้ไปดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่ซื่อสัตย์หลักนิติธรรม เหตุที่ได้มีการออกกฎหมายฉบับนี้เพราะต้องการให้บ้านเมืองเป็นหลักนิติธรรมเนื่องจากในเรื่องจำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เรามีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำประมาณ 280,000 คน อัตราการคุมขังที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ถึง 200,000 คน เรามีคนเกินอยู่ในราชทัณฑ์ประมาณ 100,000 คน และที่รุนแรงไปกว่านั้น เราถูกตราหน้าว่าสอบตกหลักนิติธรรมทางอาญา โดยพบว่าราชทัณฑ์ไทย จากคะแนนเต็ม 1 เราได้ 0.25 ในจำนวนทั้งหมด 44 รายการ เพราะราชทัณฑ์ไทยมีจำนวนผู้ต้องขังล้นเรือนจำและไม่สามารถฟื้นฟูหรือแยกการขังได้ กฎหมายราชทัณฑ์ฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการราชทัณฑ์ ซึ่งมีทั้งหมด 17 คน โดยมีเพียง 3 คน ที่เป็นคนของกระทรวงยุติธรรมคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ส่วนบุคคลจากองค์กรต่าง ๆ มาจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อัยการสูงสุด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาไพบูลย์ แรงงาน ศึกษา สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งกฎกระทรวงระเบียบ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้ โดยสมาชิก ๆ เห็นว่ากรมราชทัณฑ์มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลบางคนหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนหรือทรมานคน หากใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษา โดยการรักษานั้นไม่ใช่มีเพียงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั่น แต่มีคนจำนวนมากที่ไปรักษาตัว สำหรับนายทักษิณ ชินวัตร นั้น ตนมองว่าท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ท่านเป็นนักสร้างสันติภาพ วันนี้เมื่อเราต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพ สันติสุข มีความปรองดอง ท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม การป่วยของท่านก็เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาประมาณเดือนกว่า และไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งกฎหมายราชทัณฑ์และกฎกระทรวงได้ให้ความสำคัญกับแพทย์อย่างสูงสุด ซึ่งเราพบว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำ กฎหมายเขียนว่าที่นั่นคือเรือนจำ โดยการอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยม ไม่สามารถไปไหนได้นั้นคือการเสีย

เสรีภาพแล้ว ไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดใดก็ตาม และมีสมาชิกฯ หลายท่านสงสัยว่านายทักษิณ ชินวัตรป่วยจริงหรือไม่ แม้ว่าตนจะไม่เคยไปเยี่ยมแต่ในฐานะที่รับผิดชอบก็ได้สอบถามทางแพทย์แล้วยืนยันว่าป่วยจริง และการพักรักษาตัวเกินกว่า 120 วัน ต้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเหตุผลกับแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นประกอบ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น จึงขอทำความเข้าใจว่างบประมาณที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายกว่า 30,000 ล้านบาทนั้น เป็นเวลา 6 ปี และในแต่ละปีจะเป็นงบค่าอาหารเกือบ 5,000 ล้านบาทแล้ว ที่เหลือจะเป็นค่ายาม ค่าข้าราชการ และในแต่ละปีเงินก้อนนี้ก็ยังไม่พอ เมื่อถึงเดือนมิถุนายนก็ต้องมาของบกลาง ทั้งนี้ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการยกระดับความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม ตนจะไม่ทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายและจะเข้มแข็ง ใครก็ตามที่เป็นผู้มีอิทธิพล หากฝ่าฝืนกฎหมาย กระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา งบของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมนั้น เราต้องการพัฒนาเป็นสถานที่สร้างคนเพื่อให้คนกลุ่มนี้ออกมาสู่สังคม ได้สร้างชาติ และเชื่อมั่นว่าหากบ้านเมืองมีความยุติธรรมปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข

นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ อภิปรายเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า โครงสร้างปัจจุบัน ตนก็ไม่พอใจ แต่ไม่มีหนทางอื่น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าพี่น้องประชาชนพึงพอใจในผลงานที่ทำมา โดยตนไม่เคยเกรงใจใคร หากทำไปแล้วพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์ ตนก็ไม่เกรงใจใคร ส่วนเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น ตัวเลขที่สมาชิกฯ อภิปรายกับตัวเลขที่ตนได้รับการชี้แจงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ตรงกัน โดยกระแสเงินสดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ปี 2566 ประมาณเกือบ 90,000 ล้านบาท และประมาณการใช้จ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่สมาชิกฯ กล่าวไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปแล้วจะลงไปถึง 10,000 กว่าล้านบาทนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะเราต้องรักษาระดับเงินสดไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนของการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) นั้น ปัจจุบันนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีกับ ปตท. 30,000 กว่าล้านบาทนั้น ไม่มีแล้วเพราะได้ใช้หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว โดย ปตท. ได้รับการชำระหนี้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรกับ ปตท. แล้ว สิ่งที่ผ่านมาต้องเข้าใจและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกับรัฐบาล พยายามลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยตนมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนพอใจกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำให้ โดยยืนยันว่าสิ่งที่สมาชิกฯ มีความห่วงใยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้น และตัวเลขที่สมาชิกฯ กล่าวถึงนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นความจริง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้อภิปรายเรื่องกรมการข้าว โดยข้อมูลที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึง การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวนาซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงของสังคมพี่น้องชาวนาปัจจุบัน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความสำคัญและขนานนามว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศ และทุกครั้งที่รัฐบาลหาเสียงมักจะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพชาวนา รัฐบาลชุดที่ผ่าน ๆ มาต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนา เช่นเดียวกับรัฐบาลชุดนี้ โดยเมื่อมองสังคมในหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดที่มีครอบครัวชายเครื่องมือทางการเกษตรก็จะมีฐานะที่ดีขึ้น ในตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับภาคก็เช่นเดียวกัน ล้วนแต่มีฐานะมาจากการพึ่งพาพี่น้องเกษตรกร แต่เหตุใดพี่น้องชาวนา พี่น้องเกษตรกร ยังมีสภาพที่ติดกับดักวงจรแห่งความยากจน เราจึงต้องปรับโครงสร้างการพัฒนาเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องข้าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ข้าวเป็นของคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานและมีความสำคัญกับสังคมของประเทศไทยแต่พี่น้องชาวนายังคงยากจน การพัฒนาคุณภาพข้าวเหตุใดจึงสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นงานหนักที่ตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงฯ ได้หารือกันมาตลอด ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ตนทราบดีว่าการที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในกรอบระยะเวลา 4 ปี ตามที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา และตนได้แถลงต่อผู้บริหารในกระทรวงฯ ว่า เราจะมีส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและงานพัฒนา ตามที่สมาชิกฯ ได้นำเสนอนั้น เราต้องยอมรับว่ากระทรวงฯ ต้องพัฒนาตนเอง ต้องพัฒนาตั้งแต่ตนเอง และใส่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวนาอย่างไร การปรับโครงสร้างของการทำนา ปริมาณการผลิตปีละประมาณ 20 ล้านตัน เราเก็บไว้บริโภคประมาณ 10 ล้านตัน ส่งออกไม่เกิน 8 ล้านตัน และที่เหลือก็จะปริมาณข้าวที่สะสมและทำให้ราคาข้าวตกต่ำ มาตรการต่าง ๆ ที่เราได้แก้ไขในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เราพยายามดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัด จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่ โดยงบประมาณที่ใช้ในปี 2566 จำนวน 15,000 ล้านบาท ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงนั้น กรมการข้าวไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวเนื่องจากมีปัญหาต้องใช้งบประมาณนี้ไปแก้ปัญหาเรื่องการเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567 กรอบงบประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท เป็นเงินที่ใช้จ่ายประจำอยู่แล้วเกือบ 1,000 ล้านบาท เงินที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพข้าว ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อจำนวนชาวนาทั่วประเทศ เราจึงต้องคิดและวางแผน โดยสิ่งที่กระทรวงฯ จะดำเนินการภายใต้งบประมาณที่จำกัดคือ 1. กรมการข้าวจะต้องเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทำการวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับรอง และนำมาประกาศให้ชาวนาได้ทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ ซึ่งตนได้มีการนัดหมายกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ หลังจากที

เสร็จสิ้นการอภิปรายงบประมาณในวาระ 2 ที่จะเปิดโอกาสให้สถาบัน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัย หรือศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในการให้กรรมการข้าวรับรองคุณภาพข้าวของเขาเหล่านั้นและเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ ส่วนในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เราต้องยอมรับว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่มีต้นทุนที่สูงมาก เราจึงต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้ามาเสริมในการใช้แรงงานจากมนุษย์ โดยตนกำลังให้กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียน เปิดโอกาสให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรหรือไม่ใช่เกษตรกรที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นทะเบียนแล้วให้บริการในแต่ละตำบลและอำเภอโดยจะมีการจัดตั้งกองทุนแลสิ่งเหล่านี้โดยจัดระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงเดียวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ แต่กลับเป็นกระทรวงใหญ่ที่ถูกตัดงบประมาณจากปีที่แล้วได้ 120,000 กว่าล้านบาท ปีนี้เหลือ 118,000 กว่าล้านบาท นอกจากนี้ ยังชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานว่า กรมชลประทานมีแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณกำหนด อาทิ ต้องเป็นโครงการตามภารกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความจำเป็นความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจ่ายงบประมาณและสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการภาครัฐ หรือเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน เป็นรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ และมีความพร้อมด้านพื้นที่ หรือให้ความสำคัญกับโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับท้องถิ่น และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐทุกส่วน หรือเป็นโครงการที่แสดงวัตถุประสงค์ความจำเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีแผนงานดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน และประเด็นสำคัญคือ ได้มีการนำข้อสังเกตของคณะกรรมการการงบประมาณในปีที่ผ่านมา และข้อสังเกตของสมาชิกฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ตั้งกระทู้ถามหรือยื่นญัตติเร่งด่วนสำคัญถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและของพื้นที่นั้น ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงแหล่งน้ำจำนวนดังกล่าว ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ตั้งสอบถามเรื่องกรรมการข้าวว่า กรรมการข้าวได้รับงบประมาณในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ปี 2,000 ล้านบาท ควรมีการขาย ราคาถูก หรือแจกฟรีให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้น ขอชี้แจงว่ากรรมการข้าวมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีปีละประมาณ 100,000 ตัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ในลักษณะการสนับสนุนให้เปล่า อาทิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรนั้น

จะมีโครงการที่ผลิตเพื่อขายในราคาถูกผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิราคา กิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวหอมปทุมราคา กิโลกรัมละ 4 บาท ข้าวเจ้าราคา กิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งในปี 2566 ได้มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 58,700 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ ส่วนในเรื่องที่สมาชิกฯ ได้สอบถามว่า ภายใต้การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีการดำเนินการอย่างไรนั้น ขอชี้แจงว่าการใช้งบประมาณจำนวนนี้เป็นดำเนินการดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีสภาพที่สูงขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจชุมชนที่ยังขาดความพร้อมคือ วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 900 กว่าแห่ง ระดับที่ต้องปรับปรุงจำนวน 200 กว่าแห่ง ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านที่จำเป็น เช่น การบริหารจัดการกลุ่มการตลาด การทำบัญชี และการพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น ส่วนเรื่องของขั้นตอนในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่ามีขั้นตอนและใช้เวลานานเกินไปนั้น ขอชี้แจงว่าขั้นตอนการจดทะเบียนจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 11 วัน ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ ดังนี้ 1. การยื่นแบบคำขอจดทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อออกไปรับรองการยื่นขอการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระยะเวลา 1 วันทำการ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเอกสารหลักฐานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนใช้เวลา 2 วันทำการ 3. ปิดประกาศรายชื่อนามวิสาหกิจชุมชนและแบบ สวช. 01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใช้ระยะเวลา 7 วันทำการ และเสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใช้เวลา 1 วันทำการ โดยสรุปแล้วภายใน 11 วัน ก็จะสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ ในส่วนกรณีที่มีความล่าช้านั้นอาจเกิดจากการเตรียมเอกสารที่ไม่มีความพร้อมของผู้ยื่นหรือความไม่ใส่ใจของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงฯ จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายสร้างรายได้ด้านเกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ โดยมีสโลแกนว่า ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ จากนโยบายดังกล่าวกองทุนหมู่บ้าน และ ศอ.บต. ได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนองค์กรและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดย ศอ.บต. จัดงบประมาณปี 2567 นอกจากเน้นความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยงบประมาณ 590 ล้านบาท แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัด

ขายแดนใต้ 444 ล้านบาท มุ่งเน้นจำนวนครัวเรือนยากจนให้ลดลง รายได้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้น บทบาทเชิงสร้างสรรค์โดยผลักดันการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การขับเคลื่อนพื้นที่สู่เมืองปศุสัตว์ เมืองผลไม้ การส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เป็น Soft Power ของพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชน เลี้ยงปูไข่ นกกรงหัวจุก วัวพรีเมียม เป็นอาชีพเสริม มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้เหมาะสมกับ วิถีชีวิตพื้นที่ ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านจะใช้งบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน ของเกษตรกรในโครงการโคแสนล้าน โดยคาดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในโครงการจะมีรายได้ภายใน 4 ปี โดยสนับสนุนเกษตรกรให้กู้ยืมครอบครัวละ 50,000 บาท เพื่อใช้เลี้ยงวัว เริ่มต้นครอบครัวละ 2 ตัว และดำเนินการนำร่อง 500,000 ครัวเรือน นวัตกรรมเสริม โดยใช้เทคโนโลยีในการปศุสัตว์ ด้านการผสมเทียม ฝากตัวอ่อน เป็นตัวช่วยด้านการผลิตสายพันธุ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ด้านการจัดการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพิ่มรายได้โดยการใช้งบประมาณที่น้อยมาก ภาครัฐจะใช้สนับสนุนในเรื่องดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย โดยปีที่ 4 เกษตรกรจะมีโค 10 ตัว มูลค่า เริ่มต้น 50,000 บาท โคตัวละ 25,000 บาท ก็จะเป็นเงิน 250,000 บาท ซึ่งจะเป็นรายได้ ต่อครัวเรือนในระยะเวลา 4 ปี นับเป็นเม็ดเงินมูลค่า 125,000 ล้านบาททั่วประเทศ และใน 4 ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือเกษตรกรจะหายจากความยากจน หากเลี้ยง 10 ปี จะมีโคถึง 178 ตัว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 กองทุนหมู่บ้านสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน ชายแดนให้มีไฟฟ้าใช้อีกจำนวน 640 ชุมชน ประชาชน 11,100 ครัวเรือนได้ประโยชน์ และในปีงบประมาณ 2568 จะผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้าน อีกด้วย ซึ่งที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาความยากจนเสมอไป แต่ขอให้เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงจังกับการแก้ปัญหา เราต้องมั่นใจว่าแนวทางของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนและจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ชี้แจงว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระทรวงฯ จำเป็นต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส่งเสริมยกระดับ กิจกรรมระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ การตัดถนนเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ นำมาซึ่งความสะดวกสบายของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างความเจริญและความ กินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยังสร้างความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย สำหรับ ประเด็นคำถามว่า เหตุใดเงินอุดหนุนที่สนับสนุนกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศต้องบรรจุไว้ในบ กลางนั้น ขอชี้แจงว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นการนำเงินจำนวนมาก

จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ซึ่งในประเด็นนี้ในประเทศต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอมาตรการ Incentive ให้กับผู้สร้างภาพยนตร์เพื่อดึงดูดให้เข้าไปถ่ายทำในประเทศตนเอง ซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เรามีมาตรการ Incentive อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ ในการจ่ายเงินคืนตามมาตรการ incentive ของประเทศไทยนั้นจะเป็นการจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในงบประมาณของปี 2567 นั้น กระทรวงฯ โดยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดสรรกรอบวงเงินไว้ประมาณ 185 ล้านบาท แต่กรมการท่องเที่ยวมีภาระในการจ่ายคืนให้กับผู้สร้างภาพยนตร์จำนวน 545 ล้านบาท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอการจัดสรรจากงบกลางเพื่อจ่ายชำระคืนให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ตามกำหนดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวว่างบประมาณของกระทรวงฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 230 นั้น ไม่เป็นความจริง โดยกระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะส่วนของการราชการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5,295 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5,591 ล้านบาท โครงการ Wellness Tourism มีงบประมาณ 81.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด 71.1 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การส่งเสริมการขายผ่านการกิจกรรม Trade Meet ซึ่งมีการนัดหมายเจรจาทางธุรกิจโดยจะเชิญตัวแทนขายบริษัทนำเที่ยว บริษัทประกัน กลุ่มบริษัท เข้าร่วมงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ต่างประเทศเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภาพของประเทศไทย 2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในพื้นที่ตลาดซึ่งมีการจัดการสัมมนาพิเศษเรื่องประสบการณ์การใช้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และ 3. การนำคณะสื่อมวลชน Influencer Travel Agent เดินทางมาจัดทำบทความสารคดีท่องเที่ยวด้าน Health and Wellness ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้มีการมาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ว่าควรรหาจุดขายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง Route การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวนั้น กระทรวงฯ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำ Route ใหม่ ๆ มาโดยตลอด อาทิ เรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองที่จะมีการบรรจุไว้ในปี 2567 มีการวางแผนทั่วทั้งประเทศในทุกภาค โดยภาคเหนือ มีโปรแกรม “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” ภาคกลาง มีโปรแกรม “Trendy C2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโปรแกรม “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” ภาคใต้ มีโปรแกรม “หรอยแรงแหล่งใต้” และภาคตะวันออก มีโปรแกรม “สบ้ายสบายภาคตะวันออก” ซึ่งในการโปรโมทเมืองรองเหล่านี้เพื่อเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

ในพื้นที่ประเทศไทยในส่วนของเมืองรองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยกันสร้าง Route ใหม่ ๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุม
เวลา 00.38 นาฬิกา และนัดประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา

พักประชุมเวลา 00.38 นาฬิกา

**จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**